

Lào Cai, ngày 08 tháng 10 năm 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13/7/2018 về ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thông tin một số kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính nổi bật, cụ thể như sau:

1. Một số kết quả thi hành án dân sự, hành chính nổi bật năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019)

1.1. Kết quả thi hành án dân sự

Tổng số thụ lý 5.640 việc, tương ứng số tiền 445.805.847.000đ. Trong đó, số ủy thác thi hành án 32 việc, tương ứng số tiền 8.000.490.000đ, tổng số phải thi hành 5.608 việc, tương ứng số tiền 437.805.357.000đ (số có điều kiện thi hành 4.645 việc, tương ứng số tiền 165.805.634.000đ; số chưa có điều kiện thi hành 963 việc, 271.999.723.000đ. Kết quả: trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4.314 việc, tương ứng số tiền 120.744.326.000đ, **đạt tỷ lệ 92,87%** (tăng 145 việc (3%) so với cùng kỳ, vượt 18,87% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao) và **72,82%** (tăng 21,82% so với cùng kỳ và vượt 38,32% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).

1.2. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính

Cục đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, là đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan trong việc theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định. Tính đến hết ngày 30/9/2019, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 132 bản án, quyết định hành chính (trong đó, có 25 bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành (tăng 10 bản án, quyết định (67%) so với cùng kỳ năm 2018), 107 bản án, quyết định không có nội dung theo dõi thi hành). Cơ quan THADS thực hiện theo dõi 25 vụ việc (trong đó, kỳ trước chuyển sang là 0 việc, trong kỳ báo cáo là 25 việc). Các cơ quan THADS đã ra 25 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 02 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 02 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 02 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả theo dõi: thi hành xong 18 vụ việc, chưa thi hành xong 07 vụ việc.

1.3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- **Công tác tiếp công dân:** Cục, Chi cục đã tiếp 1.084 lượt công dân (tăng 234 lượt (28%) so với cùng kỳ năm 2018) liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính như nộp tiền thi hành án, yêu cầu thi hành án, đề nghị cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án, nhận tiền, tài sản hoàn trả. Phát sinh 06 lượt tiếp công dân liên quan đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh về THADS (khiếu nại: 03 lượt; tố cáo: 01 lượt; đề nghị, phản ánh: 02 lượt). Trong đó, Cục: 01 lượt; thành phố Lào Cai: 03 lượt; Bảo Thắng: 02 lượt.

- **Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:** Được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục quy định trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh trong THADS. Tính đến hết ngày 30/9/2019, toàn tỉnh tiếp nhận 42 đơn thư các loại, giảm 39 đơn (48%) so với cùng kỳ năm 2018 (khiếu nại: 10 đơn; tố cáo: 03 đơn; đề nghị, phản ánh: 29 đơn). Trong đó, Cục: 18 đơn (khiếu nại: 05 đơn; tố cáo: 01 đơn; đề nghị, phản ánh: 12 đơn); Chi cục: 24 đơn (khiếu nại: 05 đơn; tố cáo: 02 đơn; đề nghị, phản ánh: 17 đơn). Kết quả giải quyết: giải quyết xong 42/42 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

1.4. Công tác tổ chức, cán bộ

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của ngành, đơn vị, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho công chức, người lao động trong toàn ngành đến công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, nâng ngạch, chuyên ngạch, điều động, bổ nhiệm các chức danh quản lý, chức danh tư pháp. Tổng số biên chế hiện có là 99/96 biên chế được giao (Cục: 24 biên chế; Chi cục: 75 biên chế) và 36 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ.

1.5. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra

Cục đã tiến hành kiểm tra toàn diện 4/4 Chi cục (Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn); kiểm tra đột xuất việc thi hành đối với 03 vụ án (gồm 27 việc chưa có điều kiện thi hành) có giá trị lớn trên 183 tỷ đồng tại 01 Chi cục thành phố Lào Cai; kiểm tra chuyên đề tại 01 Chi cục (Si Ma Cai); kiểm tra chéo tại 01 Chi cục (Bảo Yên); kiểm tra liên ngành tại 01 Chi cục (Bát Xát). Kết quả kiểm tra cho thấy các Chi cục đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật trong tổ chức THADS. Đối với một số vấn đề còn tồn tại, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục. Kiểm tra kế toán nghiệp vụ 6/9 Chi cục (Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương, Si Ma Cai), đối với Cục và 03 Chi cục còn lại (Thành phố Lào Cai, Sa Pa) Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kiểm sát kế toán nghiệp vụ THADS, Chi cục Bát Xát kiểm tra liên ngành, vì thế Cục không kiểm tra trong năm 2019.

Công tác tự kiểm tra thường xuyên được thực hiện, các đơn vị đã tiến hành tự kiểm tra theo kế hoạch đã ban hành, trong đó, tập trung tự kiểm tra một số mặt công tác như: công tác thụ lý, xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành án; công tác tiếp công dân; công tác kho, quỹ. Báo cáo kết quả tự kiểm tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không phát hiện sai phạm, vi phạm trong hoạt động THADS. Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 1135/TCTHADS-TKDLCT ngày 25/4/2019 của Tổng cục về việc chấn chỉnh hoạt động xác minh, phân loại việc THADS, Cục đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra và chỉ đạo công tác xác minh, phân loại việc THADS.

1.6. Sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

- *Công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương*: Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo THADS từ khâu cho ý kiến đối với Kế hoạch công tác năm 2019 đến chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, khó thi hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tỉnh ủy chỉ đạo thi hành xong 03 vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, có kiến nghị; 01 việc đã thi hành được một phần; mặt khác, đang tiếp tục chỉ đạo thi hành 01 vụ.

HĐND tỉnh đã nhất trí với Tờ trình của UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng kho vật chứng và mua sắm trang thiết bị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Cục THADS đã được hỗ trợ số tiền hơn 856.200.000 đồng. UBND tỉnh cho liên kết, tích hợp Trang Thông tin điện tử THADS của Cục vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai góp phần kịp thời phổ biến tình hình công tác THADS đến các cơ quan, ban ngành và cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời chia sẻ, quảng bá thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Lào Cai đến Hệ thống THADS cả nước.

- *Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS*: Ban Chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động thường xuyên, có hiệu quả hơn. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã cho ý kiến đối với 07 vụ án phức tạp, như: vụ ông Trần Thái Hòa và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung; vụ ông Phạm Duy Hanh và bà Tạ Thị Lai; vụ ông Má Văn Đạt và ông Trần Văn Hiệp; vụ ông Hạng A Hù và Trường THCS xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; vụ ông Triệu Văn Sáng; vụ Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, giúp cho cơ quan THADS giải quyết 3/7 vụ việc tồn đọng.

1.7. Công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Các cơ quan THADS toàn tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp tốt với các cơ quan Công an, TAND, VKSND và các cơ quan liên quan trong giải quyết việc thi hành án dân sự từ việc đôn đốc, xác minh, tổ chức thi hành án đến giao, nhận tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu hủy vật chứng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế liên ngành đã ký kết trong giải quyết việc thi hành án dân sự.

1.8. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Các cơ quan THADS toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, với việc rà soát bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ các trang thiết bị máy trạm, đường truyền dung lượng máy lên ở Chi cục 30 MB, ở Cục 60 MB. Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng, Trang thông tin điện tử THADS; thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường chế độ báo cáo trực tuyến, sử dụng chữ ký số; cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; tiếp tục triển khai, vận hành phần mềm “Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS”, theo dõi chặt chẽ từng vụ việc, đến từng Chấp hành viên, từng đơn vị trong phạm vi toàn tỉnh, trích xuất báo cáo thống kê trên Phần mềm theo kỳ kịp thời và chính xác, thống nhất số liệu báo cáo thống kê trên Phần mềm và số liệu báo cáo thống kê truyền thống, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

2. Một số khó khăn, vướng mắc

- Thứ nhất, các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp ngày càng tăng. Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao, nhiều đương sự tìm cách trì hoãn, kéo dài việc thi hành án, thậm chí có những trường hợp chống đối quyết liệt, đặc biệt là trong quá trình cưỡng chế thi hành án.

- Thứ hai, công tác miễn giảm thi hành án còn gặp nhiều khó khăn, số lượng vụ việc được miễn giảm còn hạn chế.

- Thứ ba, năng lực của một số công chức còn hạn chế trong khi phải thực hiện chủ chương cắt giảm biên chế, gây áp lực không nhỏ cho hoạt động THADS cũng như hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành.

Trên đây là thông tin Cục THADS tỉnh Lào Cai cung cấp liên quan đến một số kết quả công tác THADS, hành chính năm 2019. Trong thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, Cục THADS rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là cơ quan thông tấn, báo chí trong việc chia sẻ những khó khăn của cơ quan THADS, tiếp tục truyền thông về lĩnh vực THADS, hành chính, qua đó nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân đối với việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị địa phương, trật tự an toàn xã hội./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Báo Lào Cai;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng CM (để biết);
- Chi cục THADS (để biết);
- Quản trị mạng (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH.



Lê Anh Tuấn